

## THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023)

Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)!  
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)!  
Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022)!

### HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

#### KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỜNG

Từ ngày 10 - 11/4/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thường thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và đặc biệt. Chủ tịch nước Võ Văn Thường thăm nước CHDCND Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào, cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, về chính trị, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng.

Hai là, lãnh đạo hai nước nhất trí cao về các biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong thời gian tới; nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân... Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là, trên cơ sở phát huy hiệu ứng tích cực của “Năm đoàn kết hữu nghị

Việt Nam - Lào 2022”, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai giữa hai Đảng, hai nước.

*Bốn là*, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; cùng nhau giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước lần đầu tiên giữa Campuchia - Lào - Việt Nam (dự kiến vào cuối năm 2023).

*Năm là*, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp ta đang sinh sống, kinh doanh tại Lào; động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu đại dịch Covid-19 của Lào; tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển.

Cùng với những kết quả như trên, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần quan trọng đối với việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

## **HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ XÃ LA GI**

### **UBND thị xã triển khai thông báo đánh giá cấp độ dịch và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Ngày 17/4/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1480/TB-SYT Thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, 09 phường, xã của thị xã La Gi được thông báo dịch **cấp độ 1**.

Về việc này Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã, UBND các phường, xã chủ động thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa bàn quản lý và Nhân dân biết.

2. Triển khai thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT, ngày 06/9/2022 về ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

3. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

*(Trích Công văn số 1061/UBND-TH, ngày 18/4/2023 của UBND thị xã)*

**Ban Thường vụ thị ủy đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2023**

**1. Kết quả đạt được**

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 12/12/2022 của Thị ủy (khóa XI) triển khai thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn, cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã đạt một số kết quả tích cực. Nổi rõ:

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển ổn định, lượng khách du lịch tăng cao (tăng 75,15%).

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính được thực hiện, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ đề ra (đạt 28,75% kế hoạch năm). Tiếp tục lãnh đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi, thu hút đầu tư ngoài ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

- Sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trên địa bàn được thực hiện tốt hơn. Hoạt động khai thác hải sản được duy trì, sản lượng khai thác đạt khá. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được chỉ đạo và thực hiện thường xuyên.

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị... được tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì trật tự ổn định; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm được tăng cường. Việc lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ.

- Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.

- Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt; tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác bảo đảm nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường; giao quân đạt chỉ tiêu.

- Việc khắc phục hạn chế, thiếu sót theo kết luận của các đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện.

## **2. Khó khăn, hạn chế**

Thu ngân sách chỉ đạt 86,56% dự toán quý I/2023 và bằng 47,13% so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai có lúc, có việc còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao so với cùng kỳ. Việc thực hiện Đề án 06 có lúc, có nơi còn chậm. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở một số đối tượng đạt thấp. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm hình sự (*trộm cắp*); tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

*(Trích Kết luận số 804-KL/TU, ngày 30/3/2023 của BTV Thị ủy)*

## **VĂN BẢN MỚI**

### **Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở**

Kế hoạch có các nội dung sẽ tiến hành sau: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chủ trì là Bộ Nội vụ. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa phương, cơ quan chủ trì là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan thực hiện là Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương. Biên soạn tài liệu phổ biến, quán triệt nội dung của Luật, cơ quan chủ trì là Bộ Nội vụ.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, người làm

công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan chủ trì là Bộ Nội vụ. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan chủ trì là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Cơ quan chủ trì là Bộ Tài chính. Ban hành văn bản quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, cơ quan chủ trì là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, cơ quan chủ trì là Hội đồng nhân dân các cấp. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, cơ quan chủ trì là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật. Ở Trung ương, cơ quan chủ trì là các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Ở địa phương, cơ quan chủ trì là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật, cơ quan chủ trì là Bộ Nội vụ.

**BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY**